



# “ทหารไทย”ได้ถูกขเปลี่ยนชื่อ

## ■ ผู้ถือหุ้นอนุมัติใช้“TTB” ■ รวมจุดแข็งเดินหน้าธุรกิจ



ดร. เอกนิติ  
นิติทัศน์ประภาศ

นิวิศ คอนเน็คท์ – ผู้ถือหุ้น TMB อนุมัติเปลี่ยนชื่อธนาคารหลังรวมกิจการเป็น “ธนาคารทหารไทย ธนชาติ” หรือ “TTB” ผสานจุดแข็งสร้างผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน วางเป้าหมายสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย

ดร. เอกนิติ นิติทัศน์ประภาศ ประธานกรรมการ

ธนาคารทหารไทยจำกัด (มหาชน) หรือ TMB เปิดเผยว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 64 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) โดยเปลี่ยนชื่อภาษาไทยเป็นธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) และชื่อภาษาอังกฤษเป็น TMBThanachart Bank Public Company Limited [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

**FTEคว้างามเพิ่ม!**  
**3โปรเจกต์78ลบ.**  
**แบ็กล็อก450ล้าน**  
นิวิศ คอนเน็คท์ - FTE มือขึ้น  
คว้างามใหม่3โครงการ มูลค่ารวม  
78 ล้านบาท หนุน Backlog และ  
450 ล้านบาท ลุ้นไตรมาส 2  
คว้างามกว่า 100 ล้านบาท

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE เปิดเผยว่า บริษัทรับงานใหม่ 3 โครงการจากลูกค้าภาคเอกชน ตามแผนการกระจายความเสี่ยง ไม่พึ่งพารายได้จากแหล่งเดิม

โดยงานดังกล่าวมีมูลค่ารวม 78.275 ล้านบาท ส่งผลให้ปัจจุบันมีงานในมือ (Backlog) ประมาณ 450 ล้านบาท โดยบริษัท จะเข้าดำเนินงาน เดือนเม.ย.นี้ [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

# GLเร่งเครื่องส่งบุงการเงินปี63

## หวังตลท.ปลดเครื่องหมาย‘C’

นิวิศ คอนเน็คท์ – GL เดินหน้าแก้ไขกรณีหลักทรัพย์ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” เร่งดำเนินการส่งข้อมูลให้ผู้สอบบัญชี หวังส่งบุงการเงินปี 63 ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว ยืนยันขยายธุรกิจทันทีหากโควิด-19 คลี่คลาย

นายริกี อธิกามี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุ๊ปอีสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ GL เปิดเผยว่าบริษัทยังคงเดินหน้าในการแก้ไขกรณีหลักทรัพย์ของบริษัทถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



WGE คว้างามโครงการ Modiz Launch

คุณเกรียงศักดิ์ บัวน้อม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE และ คุณกรมเชษฐวิวัฒน์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW ร่วมลงนามสัญญาก่อสร้างในโครงการโมดิซลอนซ์ (Modiz Launch) โดยเป็นงานก่อสร้างคอนโด High Rise สูง 36 ชั้น 1 อาคาร มีระยะเวลาก่อสร้าง 22 เดือน

**Chayo** Group Pcl.  
[www.chayo555.com](http://www.chayo555.com) Chayo Group PCL. 02-016-4411

**เราคือมืออาชีพ**  
ในการบริหารมืออาชีพอย่างสร้างสรรค์

บริษัท ชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
447499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ  
เปิดงานแบบ ศูนย์รวมบริการ (0220)



## “ทหารไทย”

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Rebranding) ธนาคารจะใช้ชื่อทางการค้าว่า “ทีเอ็มบีธนชาต” หรือ “TMBThanachart” โดยมีชื่อย่อคือ “ttb” (ทีทีบี) ซึ่งจะมีการเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์สินจดทะเบียนจาก TMB เป็น TTB ต่อไป

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB กล่าวว่า หลังจากการรวมกิจการ

ธนาคารเสร็จสมบูรณ์ในเดือนก.ค.นี้ ธนาคารมีเป้าหมายในการสร้างชีวิตทางการเงิน (Financial Well-being) ที่ดีให้กับคนไทย เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่ต้องการ

โดยตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 64 เป็นต้นไป ธนาคารมีแผนการเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “ทีเอ็มบีธนชาต” (ttb) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่ ทั้งในส่วนของการตลาดและช่องทางบริการ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ ที่จะทยอยออกมาสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับลูกค้าและ

คนไทยทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าของ TMB สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ได้เช่นเดิมภายใต้แบรนด์ใหม่ คือ ทีเอ็มบีธนชาต ด้านลูกค้าของธนาคารขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะนำไปสู่การยกระดับประสบการณ์ทางการเงินที่ยั่งยืน โดยธนาคารจะทำการสื่อสารแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า รวมทั้งขั้นตอนที่แนะนำให้ลูกค้าปฏิบัติเพื่อความต่อเนื่องในการใช้บริการของทีเอ็มบีธนชาต ต่อไป ●



ริกี  
อิชิกามิ

## GL

ขึ้นเครื่องหมาย C ซึ่งบริษัทได้เตรียมการและพยายามนำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนแก่ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษัทโดยเร็วที่สุด

โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่สามารถนำเสนอข้อมูลที่ทางผู้สอบบัญชีร้องขอได้ตามกำหนด รวมไปถึงประเด็นเรื่องคดีความที่ผู้สอบบัญชีมีความกังวล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการชำระเงิน

ประมาณ 77% ของจำนวนเงินตามคำพิพากษาของศาลสิงคโปร์ และมั่นใจว่าจะสามารถชำระหนี้ทั้งหมดได้ภายในเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ บริษัทจะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีความอื่นๆ ซึ่งหลักๆ จะเป็นคดีความในประเทศไทย และอินโดนีเซียแก่ผู้สอบบัญชี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทางผู้สอบบัญชี และจะสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้สามารถส่งงบการเงินประจำปี 63 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็วที่สุด ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถแก้ไขปัญหาการถูกขึ้นเครื่องหมาย C

สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจ บริษัทยืนยันอย่างสามารถดำเนินได้ตามปกติซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย บริษัทพร้อมจะเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างเต็มที่ ●

## FTE

และรับรู้รายได้ภายในปีนี้

ได้แก่ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบดับเพลิงให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขาทุ่งสง, โครงการจำหน่ายเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาด 5000 GPM ให้แก่ บริษัท เอเออี เอ็นจิเนียริง (ประเทศไทย) จำกัด และโครงการจัดหาและติดตั้งหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ให้แก่ บริษัท ทรายอวิศกรรมและซ่อมบำรุงจำกัด

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งเน้นการรับงานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง ในส่วนของภาคเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ทดแทนงาน



ทักษิณ  
ตันดีไพจิตร

ส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว ซึ่งงานดังกล่าวจะสามารถรับรู้รายได้ภายใน 6 เดือน อย่างไรก็ตาม บริษัทเตรียมเสนองานอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยในช่วง

ไตรมาส 2/64 อยู่ระหว่างการยื่นประมูลการออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงโครงการต่างๆ และคาดว่าจะมีโอกาได้รับงานมูลค่ารวมประมาณ 100 ล้านบาท ●



# EAลุย“ยานยนต์ไฟฟ้า”เต็มสูบ

นิเวศคอนเน็คท์-ผู้ถือหุ้นEAอนุมัติออกหุ้นกู้ใหม่ วงเงิน 2 หมื่นล้านบาท ประกาศลุยธุรกิจ “ยานยนต์ไฟฟ้า” เต็มแม็กซ์ ต้นผลงานปีนี้ โตต่อเนื่องวางงบลงทุนปี64 ไว้ที่6,100ล้านบาท

นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 64 มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาทอายุไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดชำระ และใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

“ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในปี64 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน จากโครงการลงทุนใหม่ในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งจะเป็นธุรกิจที่สนับสนุนการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด” นายอมรกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเน้นให้ความสำคัญกับการเดินหน้าธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์อีวีเพื่อการโดยสารสาธารณะ เนื่องจากได้มีการเข้าไปลงทุนรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้า คาดทยอย



อมร ทรัพย์ทวีกุล

ส่งมอบรถบัสไฟฟ้าขนาดเล็กได้ช่วงกลางปีนี้ จำนวน 400 คัน และเพิ่มเป็นจำนวน 1,000 คัน ในสิ้นปีนี้ โดยกำลังการผลิตรถบัสไฟฟ้าอยู่ที่ปีละ 3,000 คัน

ส่วนการขยายสถานีประจุไฟฟ้า ได้ดำเนินการติดตั้งอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเกือบ 500 สถานี มีหัวชาร์จมากกว่า 1,600 หัว ขณะที่ธุรกิจโรงงานแบตเตอรี่โอออนลิเทียม ยังเดินหน้าได้ตามแผน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรและคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ใน

ไตรมาส 2/64

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ วางงบลงทุนปีนี้ อยู่ที่6,100ล้านบาท แบ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจพลังงานสัดส่วน46%, ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า25%, ธุรกิจแบตเตอรี่20%, ธุรกิจสถานีชาร์จ7% และอีก2% สำหรับลงทุนโครงการใหม่ ส่วนธุรกิจเดิมทั้งธุรกิจไปโอดีเซล & PCM และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ส่วนใหญ่ นำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ เพื่อให้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าดีขึ้น

## ภาพข่าว



### PORT ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บมจ. สหไทย เทอร์มินอล หรือ PORT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 นำโดย นายยุทธ วรรณธรรารประธานกรรมการและกรรมการอิสระนางเสาวคุณ ครุจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอในทุกวาระ พร้อมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานปี 2563 และอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.035 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.77

### กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ครัวอันดับ 1

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ครัวอันดับ 1 ในเอเชีย 5 ปีซ้อน ด้านความรับผิดชอบต่อองค์กร (CR) จากการประเมินดัชนีชี้วัดความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อองค์กรของกลุ่มแอกซ่า (AXA Sustainability Index 2020) ด้วยคะแนนสูงที่สุดในเอเชียถึง 78 คะแนน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในฐานะผู้นำด้านบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “Green Insurer” และเป็นการต่อยอดจุดยืนของบริษัทฯ ในการมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดมา

